

Số: /UBND

Khánh Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

V/v tiếp thu, giải trình Báo cáo
thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày
04/7/2022 của Ban Kinh tế-xã hội
HĐND huyện.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn

Căn cứ Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 04/7/2022 của Ban Kinh tế-xã hội
HĐND huyện Báo cáo thẩm tra các báo cáo 06 tháng đầu năm 2022 của UBND
huyện trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày
04/7/2022 của Ban Kinh tế-xã hội, HĐND huyện; UBND huyện Khánh Sơn tiếp
thu, giải trình nội dung cụ thể như sau:

**I. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH đầu năm và phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

1. Về lĩnh vực kinh tế

+ Đánh giá năng xuất, sản lượng sầu riêng:

Năm 2022, điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi mưa nhiều trong giai đoạn
cây Sầu riêng ra hoa, đậu trái cơ bản đã làm ảnh hưởng đến năng suất sản lượng.
Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số nhà vườn lớn có kinh nghiệm và điều kiện canh
tác cho thấy không ảnh hưởng nhiều đến năng suất sản lượng so với năm trước.
(Chỉ ảnh hưởng đối với các vườn nhỏ của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số
điều kiện canh tác, áp dụng khoa học còn hạn chế trong xử lý ra hoa đậu trái gặp
điều kiện thời tiết bất lợi).

Vì vậy sản lượng sầu riêng năm nay ước vẫn đạt kế hoạch đề ra, đặt biệt một
số diện tích chuyển đổi năm 2017-2018 bước đầu đã cho thu hoạch nên sản lượng
tăng so với năm trước cụ thể: Tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn huyện đến nay
khoảng 2.000ha; diện tích thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch 1.000ha; sản lượng dự
kiến 12.000 tấn. Mặt khác giá cả thị trường tiêu thụ năm nay cao hơn 20-40% so
năm trước qua khảo sát thị trường hiện tại giá chốt tại vườn đầu vụ đối với Ri6:
34.000-37.000đ/kg; Monthong dao động từ 45.000-50.000đ/kg;

+ Giải pháp hỗ trợ nông dân tìm đầu ra tiêu thụ nông sản:

UBND huyện tổ chức đối thoại với các nhà vườn, HTX, THT để nắm về sản
lượng nông sản, những khó khăn, vướng mắc trong việc tiêu thụ để đề ra các giải
pháp hỗ trợ tiêu thụ, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ban ngành liên
quan, quan tâm giới thiệu, kết nối, các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sầu riêng

Khánh Sơn. Bên cạnh đó đăng ký giới thiệu, sản phẩm nông sản của địa phương đến với các kênh tiêu thụ như hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, và các doanh nghiệp phân phối, đơn vị bán lẻ trong và ngoài tỉnh, đưa sản phẩm nông sản giới thiệu quản bá trên các sàn thương mại điện tử như sàn OCOP; chonongsankhanhhoa.vn, Khanhhoa.link.

+ Công tác kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh của các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện: Theo thẩm quyền thì hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra quản lý hoạt động kinh doanh của các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. Qua đó, UBND huyện cử Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp tham gia với đoàn kiểm tra của tỉnh và đội quản lý thị trường số 3 theo kế hoạch. Bên cạnh đó, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường và thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh VTNN trên địa bàn huyện.

- Về nguyên nhân nhiều công trình chậm tiến độ thi công, chậm giải ngân, tỷ lệ giải ngân thấp không đạt theo quy định? Giải pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến:

Trong 06 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt theo quy định (tối thiểu 50%), do một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

Đối với các dự án có thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, công tác phê duyệt giá đất của cấp tỉnh còn mất nhiều thời gian, một số hộ dân bị ảnh hưởng chưa có sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng để triển khai dự án...

Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng các tháng đầu năm có sự biến động lớn. Từ đó gây khó khăn cho các nhà thầu xây dựng, cũng như các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đa số cá hợp đồng xây dựng trên địa bàn có hình thức trọn gói nên không được điều chỉnh khi trượt giá trong quá trình thực hiện.

Năng lực quản lý của một số chủ đầu tư còn yếu; chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện. Một số chủ đầu tư chưa thể hiện trách nhiệm, còn chây ì; chưa sâu sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng. Từ đó đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

Giải pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian đến

Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực tế và khả năng giải ngân kế hoạch vốn của các dự án để đề nghị các chủ đầu tư dự án lập cam kết giải ngân 09 tháng và cả năm 2022; trong đó phần đầu tỷ lệ giải ngân 09 tháng đạt tối thiểu 75% kế hoạch; và cả năm đạt 100% kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân thanh toán vốn đầu tư công năm 2022, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Thống kê tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư để làm cơ sở đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cuối năm, đặc biệt là người đứng đầu các chủ đầu tư dự án, các xã thị trấn trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo đúng Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện đã ban hành.

- Kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt theo quy định. Bố trí cho các dự án có khối lượng và đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện nghiêm túc công tác đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật xây dựng và Luật đấu thầu; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án có Phương án giải phóng mặt bằng để sớm thi công đưa vào sử dụng.

- Tăng cường khâu giám sát, kiểm tra việc thực hiện ở các chủ đầu tư. Trong đó chú trọng đến các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong 6 tháng đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công định kỳ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư. Tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện và giải ngân các dự án.

2. Về lĩnh vực Văn hóa - xã hội

2.1. Tình hình hoạt động của trường THPT Khánh Sơn năm học 2021-2022.

- Năm học 2021-2022: trường THPT Khánh Sơn có tổng số 42 giáo viên và tổng số học sinh cuối năm học là 516 học sinh với 14 lớp học; trong đó: có 211 học sinh lớp 10, 155 học sinh lớp 11 và 150 học sinh lớp 12 (giảm 47 học sinh chiếm tỷ lệ 8,35% do một số học sinh có học lực kém dẫn đến các em bị tự ti, mặc cảm; một bộ phận học sinh gia đình khó khăn không có điều kiện đi học nên ở nhà phụ giúp gia đình mưu sinh).

- Tình hình triển khai công tác dạy học trong tình hình diễn biến dịch covid-19 theo từng giai đoạn của địa phương: Ngay từ đầu năm, địa bàn huyện Khánh Sơn được cấp phép tổ chức dạy và học trực tiếp vì vậy trường THPT Khánh Sơn đã xây dựng phương án chia lớp tối đa 30 hs/lớp; tổ chức học 2 buổi nhằm đảm bảo giãn cách theo thông điệp 5k; đến tuần 11, dịch diễn biến phức tạp, trường đã chuyển hình thức trực tiếp sang trực tuyến qua ứng dụng Google Meet với 80% học sinh tham gia học, còn lại số học sinh không đủ điều kiện học được nhận tài liệu học tại nhà. Sau khi dịch được khống chế, trường triển khai dạy và học theo Kế hoạch.

- Kết quả năm học: Năm học 2021-2022, có 107HS/516HS đạt học lực loại giỏi đạt tỷ lệ 20,74%; 167/516HS đạt học lực loại khá đạt tỷ lệ 32,36%; 161/516HS có học lực loại trung bình chiếm tỷ lệ 31,20%; 46/516HS có học sinh

loại yếu chiếm tỷ lệ 8,91%; 31/516HS có học sinh loại kém chiếm tỷ lệ 6,78%. Trong đó, có 395 hs có hành kiểm tốt, 78 học sinh có hành kiểm khá, 43 học sinh có hành kiểm trung bình, không có học sinh có hành kiểm yếu.

- Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT: Trường THPT Khánh Sơn đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021-2022; tại trường, có 160 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 10 thí sinh tự do.

2.2. Tình hình hoạt động của Trường trung cấp nghề DTNT Khánh Sơn.

- Công tác tuyển sinh năm học 2021-2022: Trường đã thực hiện tuyển sinh mới hệ trung cấp: 180 học sinh gồm 06 nghề đạt chỉ tiêu 100% so với kế hoạch được giao 180 học sinh (các nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, May thời trang, Nghiệp vụ nhà hàng, Thú y, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin). Tuyển sinh Trung học phổ thông (hệ GDTX) lớp 10 đạt chỉ tiêu 100% so với kế hoạch được giao 120 học viên.

- Công tác đào tạo năm học 2021-2022: Số lượng học sinh khóa 2020-2022 (K6) đến thời điểm hiện tại: 136 học sinh (các nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, May thời trang, Nghiệp vụ nhà hàng, Thú y, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin). Số lượng học sinh khóa 2021-2023 (K7) đến thời điểm hiện tại: 148 học sinh (các nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, May thời trang, Nghiệp vụ nhà hàng, Thú y, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin). Số lượng học viên văn hóa THPT đến thời điểm hiện tại; 3 khối 10,11,12 là 134 học sinh). Hiện nay, trường Trung cấp nghề DTNT Khánh Sơn có 20 em đăng ký và tham gia kỳ thi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022.

- Công tác giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp: Trường Trung cấp nghề DTNT Khánh Sơn đã phối hợp các công ty Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết ghi nhớ trong giải quyết việc làm cho trên 100 em học sinh và người lao động trên địa bàn huyện: Công ty xây dựng Phương Đài, Công ty may OSIS TP. Hồ Chí Minh, hộ kinh doanh Hồng Lễ với mức thu nhập từ 5 triệu đồng/em/tháng đến 12 triệu đồng/em/tháng. Ngoài ra các em tham gia làm việc tại một số cơ sở buôn bán, quán cà phê, các cơ sở xây dựng tư nhân trên địa bàn huyện với mức thu nhập ổn định góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo.

Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục tổ chức phối hợp với các Doanh nghiệp trong và ngoài huyện tiếp tục tổ chức giải quyết việc làm cho học sinh sau đào tạo.

- Công tác tổ chức dạy học năm học 2021-2022

+ Hệ Giáo dục thường xuyên: Đến nay trường đã hoàn thành kiểm tra cuối kỳ Học kỳ II, theo đúng Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022. Đối với lớp 12: ngoài 2 môn thi bắt buộc là Toán học và Ngữ văn thì ngay từ khi bắt đầu HK II trường có tổ chức cho HS 12 lựa chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp và 100% HS 12 đều chọn tổ hợp môn KHXH gồm Lịch sử và Địa lý; đồng thời, tổ chức dạy tăng tiết (Lịch sử: 2 tiết; Địa lý: 2 tiết) đối với các môn thi tốt nghiệp mà các em đã

chọn giúp các em nắm vững kiến thức hơn. Sau khi kết thúc HKII thì trường tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho HS 12 (mỗi môn 4 tiết/ tuần). Thời gian ôn tập thi tốt nghiệp cho HS 12 là 02 tháng (tháng 5,6).

+ Hệ trung cấp: Hiện tại, nhà trường đang thực hiện đào tạo 2 khóa (khóa K6 Học và khóa K7. Đối với việc giảng dạy các môn lý thuyết nghề nghiệp, môn chung, đối với học thực hành: Nhà trường đã bố trí các xưởng học thực hành để đảm bảo phòng chống dịch (theo quy định 5k).

- Công tác tuyển sinh năm học 2022-2023: Trường đã triển khai tư vấn tuyển sinh năm học 2022-2023 với số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và GDTX hệ THPT đến thời điểm hiện tại được 152 học sinh; cụ thể sau: Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 32 học sinh; nghề May thời trang: 31 học sinh; nghề Nghiệp vụ nhà hàng: 30 học sinh; nghề Thú y: 18 học sinh; nghề Kỹ thuật xây dựng: 20 học sinh; nghề Công nghệ thông tin: 21 học sinh.

Trong thời gian sắp đến nhà trường tiếp tục phối hợp các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện và bằng nhiều hình thức như Zalo, Facebook tuyên truyền học nghề, hoàn thành chỉ tiêu năm học 2022-2023.

2.3. Đánh giá cụ thể về chất lượng công tác dạy và học trên địa bàn huyện trong thời gian chuyển sang học online do bị ảnh hưởng bởi covid-19.

1. Công tác quán triệt, triển khai tổ chức dạy học online

Thực hiện Công văn số 3713/UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về việc học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid 19, theo đó các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 29/11/2021 đến ngày 22/12/2021. Riêng bậc học mầm non chưa đón trẻ đến trường từ đầu năm học. Trong thời gian tạm dừng đến trường các đơn vị triển khai phương án dạy học như sau:

1.1. Đối với ngành học mầm non: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức hoạt động cho trẻ vui chơi tại nhà; phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ em trong thời gian trẻ em chuẩn bị tới trường, lớp. Giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình GDMN;

1.2. Các trường Tiểu học và THCS: Cấp Tiểu học, THCS tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Số học sinh đủ điều kiện học trực tuyến các trường tổ chức dạy học cho các em trong khung giờ buổi sáng, buổi chiều, buổi tối từ lớp 1 đến lớp 9; Số học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến giáo viên soạn tài liệu theo nội dung chương trình, đưa đến các em tại nhà, giáo viên hướng dẫn theo nhóm, cuối tuần giáo viên nhận lại bài để đánh giá việc tự học ở nhà của các em. Khi học sinh đi học trở lại, trên cơ sở những nội dung kiến thức đã được hướng dẫn học sinh học online, giáo viên củng cố kiến thức và tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

2. Chất lượng công tác dạy và học khi chuyển sang học online do bị ảnh hưởng bởi covid-19: Việc thực hiện kế hoạch giáo dục năm học của các trường thường xuyên phải điều chỉnh phương án dạy học kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh, thời gian đến lớp học trực tiếp bị gián đoạn, phần nào có ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Tuy nhiên, nhờ chủ động xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã hoàn thành nội chương trình dạy học cho học sinh ở các cấp học, kết thúc năm học đúng tiến độ thời gian năm học theo quy định.

2.4.Đánh giá về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện (tăng, giảm, nguyên nhân).

- Kết quả thực hiện: trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền tảo hôn – hôn nhân cận huyết thống được 8 lớp/8xã, thị trấn, với số lượng tham gia gần 400 người. Ngoài ra các cơ quan, ban ngành liên quan cũng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng khác nhau.

Trong 6 tháng đầu năm có 01 trường hợp tảo hôn tại xã Thành Sơn, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước; không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống. Nguyên nhân vẫn còn phát sinh trường hợp tảo hôn: do trình độ dân trí và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn... Việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình chưa chặt chẽ, phụ huynh chưa quan tâm đến đời sống tâm lý, tình cảm của con em mình khi bước vào độ tuổi vị thành niên. Công tác truyền thông đôi lúc, đôi nơi chưa được thường xuyên, sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết.

- Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Khánh Sơn theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh và triển khai các giải pháp tại Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện Khánh Sơn về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn huyện; cụ thể:

+ Đẩy mạnh công tác tư vấn nhóm, thăm hộ gia đình, nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng vị thành niên, thanh niên, hộ gia đình có con nguy cơ tảo hôn, nhằm thay đổi nhận thức cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người trên địa bàn huyện.

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin pháp luật về hôn nhân, gia đình, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...

+ Kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn, hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người

cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có cùng dòng họ trong phạm vi ba đời để nêu gương, giáo dục cho người dân vùng dân tộc thiểu số...

+Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan-cô động về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2025....

3. Đối với Phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2022

3.1. Công tác tổ chức lễ hội trái cây: UBND huyện xin tiếp thu và sẽ bổ sung nội dung chỉ đạo vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 7/2020, kết luận giao ban tháng 6/2022 để chuẩn bị kịp thời các điều kiện nhằm tổ chức thành công lễ hội trái cây vào tháng 8 năm 2022.

3.2. Nhiệm vụ về công tác an ninh quốc phòng, công tác triển khai diễn tập phòng thủ cấp xã, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ: UBND huyện xin tiếp thu bổ sung nhiệm vụ tại các Kế hoạch Kinh tế - xã hội các tháng 7, 8 và 9/2022, Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

II. Đối với việc đánh giá tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

UBND huyện xin tiếp thu các nội dung đánh giá, thẩm tra của của ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đồng thời sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về thu chi ngân sách năm 2022; góp phần tăng lợi nhuận nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, chống thất thuế; chống nợ đọng thuế; tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành, giải ngân nguồn vốn đầu tư công; đặc biệt là nguồn vốn xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ.

III. Đối với tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022.

- Về nguyên nhân chậm thi công và giải ngân một số công trình như Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn; Xây dựng Cầu Sơn Trung; Xây dựng vỉa hè lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài (Đoạn từ Vườn ươm đến ngã ba đường Nguyễn Du).

Đối với công trình Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn; Xây dựng Cầu Sơn Trung: Đầu năm 2021, được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư dự án đã hoàn thiện các thủ tục và giải ngân hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh giao; công trình Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn đã lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; Xây dựng Cầu Sơn Trung đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công. Đến ngày 21/04/2022, UBND tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn thực hiện đầu tư cho các dự án cụ thể Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn (2 tỷ đồng); Xây dựng Cầu Sơn Trung (3 tỷ đồng) tại quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 21/04/2022, hiện nay đã giải ngân đạt 67% kế hoạch giao. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, đang trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất. Khi

được UBND tỉnh phê duyệt giải đất bồi thường cho dự án, UBND huyện sẽ khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường cho các dự án; làm cơ sở để kiến nghị UBND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn để chi trả bồi thường cho các hộ dân và tiến hành thi công xây dựng.

Đối với công trình Xây dựng vỉa hè lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài (Đoạn từ Vườn ươm đến ngã ba đường Nguyễn Du): Dự án đến nay triển khai chậm so tiến độ đề ra, nguyên nhân do năng lực quản lý của chủ đầu tư dự án còn yếu; chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện việc lập thiết kế dự toán để trình phê duyệt. Chủ đầu tư chưa thể hiện trách nhiệm, còn chây ì; chưa sâu sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến. Từ đó đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

Đối với công trình Trường Mầm non anh Đào; Hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ: UBND huyện đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư dự án rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn; đảm bảo thời gian hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời có những biện pháp quyết liệt đối với các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ, chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; Thống kê tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư để làm cơ sở đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cuối năm, đặc biệt là người đứng đầu các chủ đầu tư dự án, các xã thị trấn trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm theo đúng Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện đã ban hành.

UBND huyện Khánh Sơn kính báo Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Đông